
   

Fundur í skólaráði 13. október 2020 

Mættir: Ólafur Þórisson, Sunna Björk Guðmundsdóttir, Erla Guðfinna Jónsdóttir, Heiðar 

Óli Jónsson, Ágúst Einar Ragnarsson, og Birna Sigurðardóttir. Elvar Eyvindsson og 

Þórunn Ólafsdóttir boðuðu forföll. 

Fundur fór fram á Zoom og í fjarfundastofu. Fundur settur kl. 12:50. Erla Guðfinna ritar 

fundargerð. 

Dagskrá: 

1. Skólanámskrár: skólanámskrá Hvolsskóla-almennur hluti, starfsáætlun , 

starfsmannaáætlun og námsvísar, þrjú bindi. Engar athugasemdir. Samþykkt 

samhljóða. 

2. Sjálfsmatsskýrsla Hvolsskóla 2019-20. Yfirfarin og kynnt. 

Umræða um trú á eigin getu, hvernig getum við hjálpað? Og þrautsegju í námi, hvað 

getum við gert þarna til að aðstoða krakkana? Erum þarna undir meðallagi 

*Trú í eigin námsgetu og þrautsegju, krakkarnir segja kannski uppgjöf í þeim þegar þau 

eru að byrja á verkefnum. 

*Kennarar geta verið duglegir að koma með innlagnir, það er gott, betra heldur en að 

hjálpa einum og einum í einu. 

Ábending frá nemendum, gott að hafa góða innlögn og kannski léttari próf fyrst til að 

yfirvinna –ég get ekki viðhorfið. 

-Misjafnt eftir kennurum hvort unnið er í hópum. Gott að hafa einhverja gulrót við lok 

verkefna. Hægt að hafa verðlaunakerfi, t.d. safna einhverju (fylla krukku). Og þá er gert 

eitthvað skemmtilegt. 

En hvernig getum við kveikt innri áhugahvöt, þarf alltaf að vera gulrót..... ? geta 

verðlaunin misst marks? 

Ytra matið sagði okkur í síðasta tíma að við þyrftum að auka hópavinnu (hóp verkefni). 

Mætti vera önnur verkefni, eins og t.d. nýsköpunina. Umræða um hvernig er skipt í 

hópa.  

Starfsmannakönnun, Hvolskóli mældist núna í 0 í einelti á vinnustað. Hoppum næst í 

úrbótaáætlunina. Aðgerðaráætlun ef skólinn þarf að loka, efla trú starfsfólks á eigin 

getu. Eins og nemendanna. Kennsla fyrir alla, námskeið í skipulagninu og framkvæmd.  

3. Yfirlit yfir skerta- og uppbrotsdaga. Fylgiblað með skóladagatali kynt. 



   

4. Veturinn framundan:: Umræða um fjölbreyttar námsleiðir hjá strákunum. Hafa 

áætlanirnar ekki of langar til að byrja með. Stundum heimnám, kannski 2-3 tímar á viku. 

Tíminn sem fer í heimnám hjá okkur er miklu miklu minni en á landsvísu.   

*Ábending, gott að samtvinna útivist og hreyfingu á þessum fallegu dögum. Nota 

tímann, fara soldið út í hópelfi.  

*Ætlum að hafa námskeið og fyrirlestra í að efla nemendur og kennara í trú á eigin getu.  

*Hvernig náum við foreldrum ef við erum áfram í þessu COVID ástandi? Kannski með 

fjarfundarbúnaði. Spurning hvort það myndu mæta fleiri jafnvel með zoom.  

*Freyr mætti í starfsmannahópinn í haust, það var skemmtilegt, gott að halda því við 

*Birna ætlar að skoða áfram eitthvað fyrir foreldra og nemendur. 

5. Önnur mál: 

a) Starfsáætlun skólaráðs. Funda og starfsáætlun fyrir árið í ár, Birna sýnir okkur það.. 

b) Óli spyr um jólaföndriði, nú mega ekki allir vera saman, kannski hægt að hafa á 

öðrum tíma, með aðstoð foreldradag ráðs og jafnvel tengla. 

*Umræða um að hafa jólaföndur með kennurum! Kannski á föstudegi? 

c) Dagur íslenkrar tungu, hugmynd um að streyma dagskránni. Mánudagurinn 16. 

Nóvember. 

*Við megum fá heiðursgest og líklega fáum við hangikjöt. 

 

Fleira ekki rætt og fundi slitið kl. 13:46. 


